
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ 

เม่ือวันพุธท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพนม เมืองแมน 

*********************** 
 

ผู้มาประชุม 
๑. รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
๓. ศ.ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร กรรมการ 
๔. รศ.ดวงรัตน์ อินทร รองคณบดีฝ่ายวิจัย       กรรมการ 
๕. รศ.อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
๖. รศ.วันทนี พันธ์ุประสิทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กรรมการ 
๗. ผศ.ไชยนันต์ แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา กรรมการ 
๘. รศ.เฟ่ืองฟ้า อุตรารัชต์กิจ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กรรมการ 
๙. ศ.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ กรรมการ 
๑๐. รศ.พัชราณี ภวัตกุล หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา กรรมการ 
๑๑. ศ.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ หัวหน้าภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ 
๑๒. อ.วรากร โกศัยเสวี รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา กรรมการ 
๑๓. รศ.ขวัญใจ อํานาจสัตย์ซ่ือ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข กรรมการ 
๑๔. ผศ.สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยา กรรมการ 
๑๕. ผศ.ธนาศรี สีหะบุตร หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๑๖. รศ.มณฑา เก่งการพานิช หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กรรมการ 
๑๗. รศ.พิทยา จารุพูนผล หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว กรรมการ 
๑๘. อ.วิสันติ เลาหอุดมโชค รักษาการหัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการ 
๑๙. ผศ.อังสนา บุญธรรม หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน กรรมการ 
๒๐. ผศ.ศิราณี ศรีใส ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๑. รศ.มลินี สมภพเจริญ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๒. ผศ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๓. ผศ.อัมรินทร์ คงทวีเลิศ ผู้แทนคณาจารย์ประจํา กรรมการ 
๒๔. นางสาววิไล กลัดพรหม ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากสํานักงานคณบดี กรรมการ 
๒๕. นายคณาทรัพย์ ธวัฒติง ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา กรรมการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รศ.โสภา ชินเวชกิจวานิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 



 

 

๒

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

๑. ผศ.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
๒. นางนภาพร ม่วงสกุล ผู้ช่วยคณบดี 
๓. อ.อุมาวดี เหลาทอง แทนหัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน 
๔. นางสาวสุนันทา ไตรภพ หัวหน้างานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
๕. นางสาวนวพร พานิชเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เริ่มประชุมเวลา๙.๐๐น. 

รศ.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ทําหน้าท่ีเป็นประธานในที่ประชุม ก่อน
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
 ประธานฯ ได้แจ้งข้อมูลการลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการลดการใช้กระดาษในการ
จัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในคร้ังน้ี ได้จํานวน ๑๗๓ ปอนด์ จากน้ันประธานฯ ได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 
 
ระเบยีบวาระท่ี๑เรื่องแจ้งเพ่ือแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะ 
 ๑.๑ เรื่องแสดงความยินดีและกิจกรรมเด่นของคณะ 

 ๑.๑.๑  เรื่องแสดงความยินดี  
  ๑)  นางสาวอาพัฒศิริ ธรรมรังกาศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน รุ่นท่ี ๒๒ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น กรมควบคุมโรคประจําปี
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ๒) อาจารย์ ดร.วิริยะ มหิกุล อาจารย์สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัฒน ราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน รุ่นที่ ๓๒ ใน
โอกาสได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จาก
สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  ๓) อาจารย์ ดร.ญาดา ปินะถา (AFHEA) อาจารย์ประจําสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สํานัก
วิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  
  ๔) นายกิตติศักด์ิ เพชรวิสูตรศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม ระดับดีมาก (Excellent 
Innovative Thesis Award)ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้หัวข้อ
วิทยานิพนธ์: SYNTHESIS OF N-DOPED CARBON MATERIALS FROM CASSAVA RHIZOME FOR 
SUPERCAPACITOR ELECTRODESโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาหลัก 



 

 

๓

  ๕) ศ. ลีรา กิตติกูล ได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
(Deputy Dean for Human Resource Quality Development) 
  ๖) ผศ.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรม ผ่านการประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล Mahidol University 
Professional Standards Framework : MUPSF(LEVEL 2) 
  ท่ีประชุม   :   รับทราบ 

 

  ๑.๒   เรื่องสําคัญ 
 ๑.๒.๑  เรื่องแจ้งจากทีมบริหาร 

      (ไม่มี) 
 

 ๑.๒.๒ เรื่องแจ้งจากสภาอาจารย์คณะ 
      ๑) ผศ.ศิราณี ศรีใส แจ้งผลการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์คณะ ประจําปี ๒๕๖๕
ได้แก่ รศ.เรวดี  จงสุวัฒน์ สาขารับใช้สังคม 
 

 ๑.๒.๓ เรื่องแจ้งจากสภาบุคลากรสายสนับสนุน 
   นางสาววิไล กลัดพรหม แจ้งว่า คณะกรรมการสภาบุคลากรสายสนับสนุน ได้มีการประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือทบทวนการดําเนินงานและหารือแนวทางการดําเนินงาน ไปแล้ว ๒ ครั้ง  ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การร่วมจัดทําแผนงานและร่างโครงการ เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จจะนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ เพ่ือรับทราบและให้ข้อแนะนําต่อไป 

 ท่ีประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี๗/๒๕๖๕ เมื่อวันศุกร์ท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ 
                    รับรองรายงานการประชุม วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวันอังคารท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
  ท่ีประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ เม่ือวันศุกร์ท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
และรายงานการประชุม วาระพิเศษ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๕ เม่ือวันอังคารท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข 
 ท่ีประชุม :  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๓.๑ พิจารณาเสนอช่ือผู้สมควรดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
  ประธานฯ แจ้งว่าตามหนังสือท่ี อว ๗๘/ว๕๗๑๑ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอความ
อนุเคราะห์จากส่วนงานเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน โดยมติของคณะกรรมการประจําส่วนงานของมหาวิทยาลัย ส่วนงานละ ๑ ช่ือ ตามแบบเสนอช่ือ และ
ส่งกลับไปยังประธานคณะกรรมการสรรหาฯภายในวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 



 

 

๔

  ในการน้ี จึงเสนอมติท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารายช่ือสมควรดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบัน
พัฒนาสุขภาพอาเซียนจํานวน ๑ ช่ือ เพ่ือดําเนินการส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่เสนอช่ือ 
 มติท่ีประชุม  :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
  

 ๓.๒ ให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน ๒ หลักสูตรคือ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิท
ยาและการกําหนดอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมคร้ังท่ี ๕๘๑ เม่ือวันท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  
  ดังน้ัน  เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอ
เสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดังกล่าวอน่ึง
หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมภาควิชาฯ  ดังน้ี  

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชวิทยาและการกําหนดอาหาร ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมภาควิชาโภชนวิทยา ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕  เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรเปิดใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามท่ีเสนอ 
 มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๓ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า ตามท่ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมรับฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์น้ัน เพ่ือ
ร่วมรับฟังและนําข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์จากผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ของนักศึกษาไปเผยแพร่ต่อ
องค์กร/หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนจึงเสนอท่ีประชุมฯ พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะฯ ดังกล่าว 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 
๑. เพ่ือไม่เกิดความสับสน ปรับคําว่า “ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก” เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิรับเชิญ” 
๒. การบริหารจัดการให้ใช้รายได้ของหลักสูตร 
๓. ให้คณะอํานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ เช่น จัดทําหนังสือเชิญ– หนังสือตอบขอบคุณ 

บริการรถรับ - ส่งในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล (กรณีมีการร้องขอ) 
๔. ปรับช่ือประกาศฯ จากค่าตอบแทน เป็น การสนับสนุน  
๕. ข้อ ๒  ตัดคําว่า “ป้องกัน” หลังคําว่า “การสอบ” ออก 



 

 

๕

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วเน่ืองจากมีข้อเสนอแนะในหลายประเด็น จึงมีมติให้นําร่างประกาศไป
ทบทวนให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม  
 มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป  
 

 ๓.๔ ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวท.ม. (เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม)(ภาคปกติและภาค
พิเศษ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่าด้วยภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล มีความประสงค์เสนอ
ขอปรับปรุงย่อยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีสาระการปรับปรุงหลักสูตร คือขอเปิดรายวิชาเลือกใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาได้
มีโอกาสเลือกลงทะเบียนเรียน ในหมวดวิชาเลือกเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็ว นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีถูกนํามาประยุกต์ใช้สําหรับการดําเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และสุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ มีการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพ่ือจัดการ
ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม แปรสภาพของเสียเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า ผลิตพลังงานทดแทน และจัดการปัญหา
สุขภาพต่างๆ นอกจากน้ีการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างย่ังยืนและระบบ
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความ
จําเป็นต้องเสนอวิชาเลือกเพ่ิมเติม เพ่ือให้นักศึกษาได้รับและมีองค์ความรู้ท่ีทันสมัยเท่าทันต่อการเปล่ียนผ่าน
ทางเทคโนโลยี และเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในอนาคต  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม  

 อน่ึง หลักสูตรฯ  ได้ผ่านความเห็นชอบและการกล่ันกรองหลักสูตร ดังน้ี   
   - ท่ีประชุมภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕      
   - ท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษาครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 
ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า กรณีขอเปิดวิชาเลือกใหม่ ขอความอนุเคราะห์ให้มีการเรียนการสอน

แบบ E-Learning ๑ ครั้งและพิจารณาความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนแบบ Micro-credit และ 
Map-c ควบคู่กัน ท้ังน้ีจะมีการจัดทําประกาศคณะฯ รองรับการดําเนินการต่อไป 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการปรับปรุงย่อยหลักสูตรวท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)(ภาค
ปกติและภาคพิเศษ)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๕ (ร่าง) ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเลือกและการย้ายสาขาวิชาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา แจ้งว่า (ร่าง) ประกาศคณะฯ เร่ือง หลักเกณฑ์การเลือกและการ
ย้ายสาขาวิชาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี เม่ือวันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และผ่านการตรวจแก้ไขจาก
นิติกรประจําคณะ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 



 

 

๖ 

๑. นิยาม “การขอย้ายสาขาวิชาเอก” แก้เป็น “การแจ้งเปลี่ยนสาขาวิชาเอก” 
๒. ทบทวนคํานิยาม “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ (ช่วงนักศึกษาดําเนินการเลือก

สาขา) และ นักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ (ช่วงขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอก) 
๓. เพ่ิมนิยาม “ประธานหลักสูตร”  
๔. การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ให้ระบุรายละเอียดข้ันตอนให้ชัดเจน และดําเนินการตามข้ันตอนตาม

แบบฟอร์มท่ีกําหนด เช่น การเปลี่ยนสาขาวิชาเอก จะต้องตรวจสอบว่าสาขาวิชากเอกท่ีต้องการย้ายมีท่ีน่ังว่าง 
สามารถรับนักศึกษาเพ่ิมเติมหรือไม่ กรณีไม่มีท่ีน่ังว่าง นักศึกษาจะไม่สามารถย้ายสาขาวิชาเอกได้ กรณีมีท่ีน่ัง
ว่างจึงสามาถรับได้และและดําเนินการตามข้ันตอนดังกล่าว 

๕. ให้ลําดับการลงนามของประธานหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาให้ชัดเจนโดยคณบดีเป็นผู้อนุมัติ 
๖. เกณฑ์การพิจารณาต้องมีความชัดเจน โปร่งใส แจ้งสิทธ์ิให้นักศึกษาทราบในการดําเนินการ 
๗. ข้อ ๔ (๑) เป็นกรณีการเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ย้ายไปหัวข้อ ข้อ ๓ 
๘. ข้อ ๔ (๒) (ข) ระบุท้ายข้อความว่า“อน่ึง หากนักศึกษาประสงค์จะขอเปลี่ยนสาขาวิชาเอกให้

ดําเนินการภายใน ๗ วันทําการ” 
๙. ให้ตรวจสอบการอ้างข้อความในประกาศฯ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับหรือประกาศของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีเกี่ยวข้องกับการย้ายสาขาวิชา 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้ปรับแก้ (ร่าง) ประกาศคณะฯ ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมแล้ว
นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 
 ๓.๖ อนุมัตินักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาแจ้งขออนุมัตินักศึกษาสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพจํานวน ๑ คนคือ 

นางสาวจุฑามาศ บุญวัชรภัย  รหัสประจําตัว  6008013 PHSP/B 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัตินักศึกษาสําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ จํานวน ๑ คน 

 มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

 ๓.๗  การเลือกแผนการลงทุนในการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้คณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
  ประธานฯ แจ้งว่าศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งให้คณะโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะ เลือกแผนการลงทุนในการจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้คณะปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ ซ่ึงศูนย์บริหารสินทรัพย์ได้กําหนดแนวทางทางในการเลือกแผนการลงทุนรายละเอียดประกอบการ
ประชุม โดยสรุปดังน้ี 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะได้มีการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงิน )กระแสเงินสด (ซ่ึง  
คาดการณ์ว่า ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กระแสเงินสดจะ “ติดลบ” จํานวนประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
และจะมีเงินฝากที่กองคลัง จํานวนประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ .- บาท ซ่ึงคาดการณ์ว่าจะครอบคลุมยอด “ติด



 

 

๗

ลบ” ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนได้ จึงยังไม่จําเป็นต้องไถ่ถอนเงินลงทุน และได้มีการประเมินความเสี่ยงในระดับท่ี
ยอมรับได้ ดังน้ี 

         ๑. มีความสามารถในการรับความเสี่ยง  (Ability to take risk ) ในระดับ “Moderate” 
          ๒. มีความเต็มใจในการยอมรับความเสี่ยง (Willingness to take risk) ในระดับ“Moderate” 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุน (เลือกเพียง ๑ วัตถุประสงค์) 
ก. ความปลอดภัย และการปกป้องเงินลงทุน ระดับความเสี่ยงตํ่าสุด คือ ความปลอดภัยและ การ 

ปกป้องเงินลงทุน (ระยะเวลาลงทุนไม่เกิน ๒ ปี) 
ข. รายได้ประจํา ระดับความเสี่ยงสูงกว่า ก. โดยเน้นท่ีรายได้ท่ีเกิดขึ้นประจํา ให้ความสําคัญกับรายได้

ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ (ระยะเวลาลงทุน ๒ - ๕ ปี) 
ค. การเจริญเติบโต ระดับความเสี่ยงสูงสุด โดยจะมุ่งท่ีการเจริญเติบโตของเงินลงทุนเป็นหลัก ให้

ความสําคัญกับการเพ่ิมมูลค่าเงินลงทุน (ระยะเวลาลงทุนมากกว่า ๕ ปี) 
ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเลือกวัตถุประสงค์หลักของแผนการลงทุนในการจัดหาประโยชน์จากเงิน

รายได้คณะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ คณะเลือกวัตถุประสงค์หลักในข้อ  “ข” 
คณะจึงขอนําเสนอแผนการลงทุนของคณะปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังน้ี 

               ประเภท   
 

การลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๕/ 
ผลตอบแทน ณ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

แผนการลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
)ยังคงแผนเดิม(  

๑. กองทุนเงินหมุนเวียน (OP1) ๗,๙๙๖,๘๒๔.๕๑ ๗,๙๙๖,๘๒๔.๕๑ 
๒. สํารับ “ม่ังมี” 
มีความเส่ียงปานกลาง โดยมีการ
ลงทุนใน 

(๑) ตราสารหนี้ ๘๐% 
(๒) ตราสารทุน ๑๐% 
(๓) สินทรัพย์ทางเลือก ๑๐% 

๒๔,๖๙๓,๗๐๘.๐๙ ๒๔ ,๖๙๓,๗๐๘.๐๙  

รวมเงินลงทุน (บาท) ๓๒,๖๙๐,๕๓๒.๖๐ ๓๒,๖๙๐,๕๓๒.๖๐ 
อัตราผลตอบแทน (รับจริง) เฉลี่ย ๐.๓๒๐๑% คาดการณ์เฉล่ีย ๓.๑% 

 
 มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

๓.๘  (ร่าง) การปรับโครงสร้างสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  ประธานฯ แจ้งว่าสืบเน่ืองจากคณะมีการแบ่งโครงสร้างภายในส่วนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
มหิดล เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัย (คณะสาธารณสุขศาสตร์) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ 
ณ วันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔  โดยมีการจัดแบ่งหน่วยงานใน
สํานักงานคณบดี เป็น ๑๒ งาน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
    ในปัจจุบันคณะ มีนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มประเภทบุคลากรสายสนับสนุนให้
เกิดประสิทธิภาพ และลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน รวมท้ังการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือสนองตอบต่อความ



 

 

๘

ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ รวมท้ังเพ่ือการวางแผนอัตรากําลังบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในหมวดเงินเดือน/ค่าจ้าง ในอนาคต และเพ่ือให้การบริหารงานภายในสํานักงานคณบดี สามารถ
ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ของคณะ ตลอดจนทําหน้าท่ีสนับสนุนการดําเนินงานการจัด
การศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนการดําเนินการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จึงพิจารณาเห็นควรให้ปรับโครงสร้างหน่วยงานในสํานักงานคณบดี โดยจัดต้ังเป็น ๓ กลุ่ม
สํานักงาน ในแต่ละกลุ่มสํานักงาน จะมีงาน/กรอบภาระงาน ดังน้ี 
  

กลุ่มสํานักงานคณบดี  กลุ่มสํานักงานการศึกษา กลุ่มสํานักงานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบาย 
๑. งานบริหารการเงิน   
๒. งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์  
๓. งานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
องค์กร 
๔. งานบริหารท่ัวไป  
๕. งานกายภาพ ส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย 
๖.งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
(เปล่ียนช่ือจากงานเทคโนโลยีการศึกษา) 
๗.งานวิเทศสัมพันธ์  

๑. งานระดับปริญญาตรีและกิจการ
นักศึกษา 
(เปล่ียนช่ือจากงานบริหารการศึกษา
และกิจการนักศึกษา โดยลดภาระงาน
บางส่วน) 
๒. งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษา
ต่อเน่ือง (จัดต้ังใหม่) 
 

๑. งานวิจัยและนวัตกรรม  
๒. งานบริหารเคร่ืองมือกลาง  
๓. งานส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (เปล่ียนช่ือจากงานบริหารทรัพยากร
บุคคล) 
๔. งานส่ือสารองค์กร กิจการพิเศษและ
พัฒนากลยุทธ์เชิงรุก 
(เปล่ียนช่ือจากงานระบบสารสนเทศและ
สื่อสารองค์กร โดยเพ่ิมภาระงาน) 
 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 
๑) งานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มสํานักงานคณบดีเสนอย้ายไปอยู่ กลุ่มสํานักงานวิจัยและขับเคล่ือน

นโยบาย เน่ืองจากภาระงานสนับสนุนงานบริการวิชาการ ด้านการจัดอบรมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในต่างประเทศ 

๒) ปรับคําว่ากลุ่มสํานักงาน / ช่ือกลุ่มสํานักงานให้เหมาะสม 
๓) การจ่ายเงินค่าตอบแทนหัวหน้ากลุ่มจะมีแนวทางอย่างไร 
๔) การกําหนดสัดส่วนบุคลากรในแต่ละกลุ่มให้เหมาะสมกับภาระงาน เพ่ือมิให้เกิดภาระงานกลุ่ม

สํานักงานมีภาระท่ีหนักเกินไป 
๕) งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี และงานสื่อสารองค์กร ท่ีบุคลากรมีภาระงานคล้ายกัน 

อาจจะรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน เพ่ือสอดคล้องกับแผนการลดอัตรากําลัง 
๖) ช่ืองานภายใต้กลุ่มสํานักงาน จะไม่ใช่ลักษณะงานแล้ว ให้ตัดคําว่า “งาน” ออกเพ่ือให้

เหมาะสม 
  ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า โครงสร้างสํานักงานคณบดีเดิมมีท้ังหมด ๑๒ งาน แต่มีข้อจํากัดเรื่อง
บุคลากรในแต่ละงานต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน จึงได้เสนอจัดกลุ่มสํานักงานใหม่ แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ซ่ึงกลุ่ม
สํานักงานคณบดี เป็นงานสนับสนุน ส่วนกลุ่มสํานักงานวิจัยและขับเคล่ือนนโยบาย เป็นงานเชิงรุก ดังน้ันบางงาน
ท่ีมีความรับผิดชอบคล้ายกัน จะมีการปรับบุคลากรระหว่างงานตามความเหมาะสม และจะมีการปรับช่ืองาน 
โดย อิงตามหน้าท่ี และจะปรับช่ือกลุ่มสํานักงานให้สอดคล้องต่อไป ส่วนค่าตอบแทนตําแหน่งจะมีเฉพาะหัวหน้า



 

 

๙

กลุ่ม นอกจากน้ีคณะจะผลักดันบุคลากรสายสนับสนุนให้ได้ตําแหน่งชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ด้วยการสร้าง
วิธีการ กลไกต่างๆ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) การปรับโครงสร้างสํานักงานคณบดี คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม 
 มติท่ีประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 

๓.๙  (ร่าง)การจัดต้ังต้ังศูนย์ Wellness Innovation Institute (I-Well)คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประธานฯแจ้งว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ “การเป็นบ้านของผู้นําด้าน
สาธารณสุขในระดับประเทศและนานาชาติ”(The faculty serves as the home of national and 
international public health leaders) และในพันธกิจด้านการบริการวิชาการ ได้กําหนดกลยุทธ์ในการ
ดําเนินการโดยการใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ของคณะร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรท้ังภาครัฐและเอกชน ในการ
จัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ รวมท้ังประชาชนก้าวเข้าสู่
สังคมยุคใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ (wellness)ในอนาคตดังน้ันเพ่ือให้คณะมีหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนิน
โครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้าน wellness จึงเห็นควรให้จัดต้ัง ศูนย์ Wellness Innovation Institute   
(I-Well) โดยมีบทบาทหน้าท่ีในการดําเนินการให้บริการวิชาการทางด้านการส่งเสริมและพัฒนางานด้าน 
wellness ด้วยองค์ความรู้ทางสาธารณสุขเพ่ือความเป็นผู้นําในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสุขภาพใน
ทุกมิติ เช่น การจัดหลักสูตรการฝึกอบรม การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือการดูแลสุขภาพในทุกช่วงวัย 
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑. ศูนย์ I-Well มีความซํ้าซ้อนหรือคาบเก่ียว เช่ือมโยงกับ OPHETS อย่างไร การมีภาระผูกพัน
กับการจ้างบุคลากรอย่างไร ระบบบริหารจัดการแยกส่วน แต่ละส่วนอย่างไร  

๒. การจัดต้ังศูนย์ หรือการลงทุนร่วมในการสร้างความร่วมมือ ต้องดูต้นทุนของคณะ ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายที่เกินข้ึน เช่น ค่าเช่าพ้ืนท่ี บุคลากร ซ่ึงถ้าการจัดต้ังศูนย์ I-Well จะทําให้เกิดรายได้ เห็นชอบให้
ดําเนินการ แต่ถ้าไม่ชัดเจน ไม่เกิดผลประโยชน์ต่อคณะ ให้คิดค่าใช้จ่ายตามจริง ต้องมีการหารือให้ชัดเจนว่า
รายได้ท่ีเกิดจะมีการแบ่งผลประโยชน์อย่างไรให้สืบหาข้อมูลเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง 

๓. ขอให้ชัดเจนกลุ่มเป้าหมาย ผลผลิตท่ีออกมา การสนับสนุน ทิศทางในอนาคต   
ประธานฯ แจ้งว่า OPHETS จะให้บริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วน ศูนย์ I-Well จะ

ให้บริการการพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับภาคเอกชน ด้านสร้างเสริมสุขภาพต่างๆ ซ่ึงจะมีหัวหน้าภาควิชาบาง
ภาควิชาท่ีเกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดต้ังต้ังศูนย์ Wellness Innovation Institute (I-Well) 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 มติท่ีประชุม   :   อนุมัติและให้ดําเนินการต่อไป 
 

 



 

 

๑๐ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเน่ือง 
 ๔.๑  แนวทางและหลักเกณฑ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  ประธานฯ แจ่งว่า สืบเน่ืองจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวาระพิเศษ ครั้งท่ี ๑/
๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ท่ีประชุมได้ร่วมกันหารือและเสนอแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายด้าน
ทรัพยากรบุคคลของคณะและท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะ ดังน้ี 

๑.๑ ยกเลิกสัญญาการจ้างลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราว  ระยะเวลาปฏิบัติงานเกิน ๑๐ ปี  
๑.๒ งดการจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าล่วงเวลา การออกหน่วยตรวจสุขภาพและออกเก็บตัวอย่าง 
      วิเคราะห์ 
๑.๓ ไม่กําหนดตําแหน่งเฉพาะ กรณีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าใหม่ ให้กําหนดตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าท่ี 
      บริหารท่ัวไป เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานได้หลากหลายหน้าท่ี 
๑.๔ ทบทวน/ยกเลิกสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible) ท่ีจ่ายจากเงินรายได้คณะ ของบุคลากรกลุ่ม 
      ข้าราชการและลูกจ้างประจําเงินงบประมาณแผ่นดิน 
๑.๕ ไม่รับบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ิม และเม่ือมีตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุนว่าง  
      ให้ปรับประเภทการจ้างบุคลากรจากเงินรายได้คณะ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน ใน 
      อัตราเงินเดือนไม่เกินอัตราเงินเดือนของตําแหน่งท่ีว่าง 
ดังน้ันเพ่ือให้การดําเนินการตามข้อเสนอของท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ดังกล่าวข้างต้น

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางและข้อเสนอดังกล่าว ทางฝ่ายบริหารของทางคณะจึงเสนอ 
“(ร่าง) หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีต่อท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือจะได้ดําเนินการจัดทําเป็นประกาศคณะฯ ต่อไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม โดย
สรุป ดังน้ี 
 ๑  แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินอุดหนุนของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 
 ๒. แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) 
และลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้ 
  ๓. การดําเนินการด้านสวัสดิการยืดหยุ่นและสวัสดิการอ่ืนๆ 
  ๔. การเปลี่ยนแปลงวันหยุดปฏิบัติงานในวันราชการอ่ืนแทนวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ 
  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังน้ี 

๑) ยกเลิกข้อ ๑ แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการต่อสัญญาจ้างพนักงานเงินอุดหนุน
ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยนําไปทบทวนใหม่ 

๒) ในการพิจารณาต่อสัญญาจ้างหรือไม่ต่อสัญญาจ้าง ควรมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรอื
คณะจะกําหนดกรอบอัตราค่าจ้างลดลง ให้เหมาะสมกับสถานะการเงินของคณะ  

๓) ขอให้หารือกับกองทรัพยากรบุคคล เพ่ือขอตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน
จากส่วนกลางจัดสรรมาท่ีคณะ 



 

 

๑๑ 

๔) ท่ีประชุมหารือเพ่ิมเติมกรณี การปฏิบัติงาน WFH ของบุคลากรในภาควิชา ถ้า WFH ต้อง
มีตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่กําหนด มีผลได้ - ผลเสีย มีผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนอย่างไรให้ศึกษาระเบียบ
มหาวิทยาลัยมหิดล แล้วทําระเบียบของคณะให้ชัดเจน มีการแจ้งอย่างชัดเจน 

นางนภาพร ม่วงสกุล แจ้งว่า เรื่องยกเลกิสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible) ท่ีจ่ายจากเงินรายได้คณะ 
จะนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสวัสดิการคณะก่อน เพ่ือให้ท่ีประชุมฯ พิจารณา แล้วจึงนําเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา โดยมีผลบังคับในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ประธานฯ แจ้งแนวทางบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ิมเติม ดังน้ี 
๑) คณะจะทําหนังสือถึงภาควิชา/หลักสูตร ท่ีมีการจ้างบุคลากรประเภทพนักงานเงินอุดหนุน

ส่วนงาน ด้วยเงินรายได้ของภาควิชา/หลักสูตร ถ้าภาควิชา/หลักสูตร จ้างบุคลากรจนเกษียณอายุงาน จะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเงินชดเชยเม่ือหมดสัญญาจ้าง 

๒) คณะสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนประเภทพนักงานเงินอุดหนุน ขอตําแหน่งให้ได้ 
ตําแหน่งชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ เพ่ือให้ได้เงินตําแหน่งเพ่ิมเติม 

๓) การปฏิบัติงาน WFH ของบุคลากรในภาควิชา สามารถทํางานนอกสถานท่ีได้ อย่างไรก็
ตามจะต้องแจ้งหัวหน้าภาควิชา ให้เป็นการบริหารจัดการของภาควิชา 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและให้ปรับแก้ไขแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุม เพ่ือจัดทําเป็นประกาศคณะต่อไป 
 ท่ีประชุม   :   เห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๕.๑ เรื่องแจ้งจากคณบดี 
 ๕.๑.๑ การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลชิงถ้วยถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

โสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ เม่ือวันเสาร์ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บลูโอ ริธ่ึม แอนด์ โบว์ล ศูนย์การค้า
สยามพารากอน สยามสแควร์ กรุงเทพฯ     การจัดการแข่งขันบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ มีผู้ร่วมบริจาค
และสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันรายรับ ณ วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ จํานวนเงิน  ๘๐๑,๘๐๐.- บาท หัก
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันแล้วคงเหลือเงินจํานวน ๖๕๕,๘๐๐.- บาท และขอขอบคุณ บริษัทอาหารยอดคุณ 
ท่ีสนับสนุนขนม และบริษัทอํานวยการดับเพลิง สนับสนุนของรางวัลเครื่องดับเพลิงแบบพกพา และขอขอบคุณ
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการดําเนินการ 

 ๕.๑.๒การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปี ๒๕๖๕ 
คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น เสร็จเรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ คณะจึง
ได้จัดทําประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจําปี ๒๕๖๕รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

 ๕.๑.๓ รายงานผลการดําเนินโครงการ “PH Home Managerial Walkby The Team”การ
ดําเนินงานปรับปรุง/พัฒนาด้านกายภาพและความปลอดภัย จากการท่ีคณบดีและทีมบริหาร เข้ารับฟัง



 

 

๑๒

ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะจากภาควิชา  ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๕  จํานวน ๗ ภาควิชา 
จากท้ังหมด ๑๓ ภาควิชา ผลการดําเนินงานรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ท่ีประชุม   :   รับทราบ 

 
 ๕.๒  เร่ืองแจ้งจากรองคณบดี 
  ๕.๒.๑ การพัฒนาคุณภาพองค์กร 

๑)ขอแจ้งผลการได้รับงบประมาณงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 ตามท่ีคณะได้เสนอขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน ๓๖ รายการ วงเงินท้ังสิ้น ๔๘,๓๗๐,๒๐๐.๐๐ บาท  บัดน้ี กอง
แผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แจ้งผลงบลงทุนท่ีคณะได้รับจัดสรร (ค่าครุภัณฑ์และปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง) 
จํานวน ๒๗ รายการ วงเงินท้ังสิ้น ๔๔,๐๔๑,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบสี่ล้านสี่หม่ืนหน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน)  คิด
เป็นร้อยละ ๙๑.๐๕ จากวงเงินท่ีเสนอขอต้ังงบประมาณแผ่นดิน และขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประสานงานกับงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ สํานักงานคณบดี เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือ/จัดหา
ตามระเบียบพัสดุต่อไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 (๒)การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระดับส่วนงาน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งให้คณะจัดทําข้อมูลและกําหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และส่งกลับให้กองแผนงาน 
ภายในวันอังคารท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕และอธิการบดีได้กําหนดให้คณบดีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ ใน
วันพุธท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ กําหนดเย่ียมชมส่วนงานเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ 
(PA Visit) ในวันศุกร์ท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๐.๑๕ น. รูปแบบ Online 
คณบดีได้นําเสนอค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ของคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  ซึ่งที่ประชุมได้มี
มติเห็นชอบกําหนดค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมโดยสรุปดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ จํานวนตัวช้ีวัด 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ Global Research and Innovation ๑๓ ๑๑ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒Innovative Education and Authentic Learning ๒๔ ๒๕ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ Policy Advocacy and Leaders in Professional / 

Academic Services 
๕ ๕ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ Management for Self-Sufficiency and Sustainable 
Organization 

๑๔ ๒๕ 

รวม ๕๖ ๕๖ 

 



 

 

๑๓

 (๓) รายงานผลการดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ระดับภาควิชาปีงบประมาณ 
๒๔๖๕  ไตรมาสท่ี ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)  รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม ซ่ึง
ได้จัดส่งทางอีเมลให้หัวหน้าภาควิชาแต่ละภาควิชาเรียบร้อยแล้วเม่ือวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพ่ือขอความ
ร่วมมือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลผลการดําเนินงานฯ หากมีข้อผิดพลาดขอความกรุณาแจ้ง
กลับไปท่ีงานแผนและพัฒนาองค์กรภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 (๔) การกําหนดตัวช้ีวัด Corporate KPIs และโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแผน 
ยุทธศาสตร์คณะ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๕๖๙) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปดังน้ี              
จํานวนท้ังหมด ๒๑ ตัวช้ีวัด จําแนกตามยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ Global Research and Innovation จํานวน ๗ ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ Academic and Authentic Learning จํานวน ๕ ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ Policy Advocacy and Leaders in Professional/ Academic Services  
                     จํานวน ๔ ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization  
    จํานวน ๙ ตัวช้ีวัด   
 (๕) การบริหารจัดการความเสี่ยงระดับส่วนงาน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
        คณะได้ดําเนินการวิเคราะห์จัดทําความเส่ียงระดับส่วนงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีความเสี่ยง ๓ ด้าน รวม ๑๐ เหตุการณ์ความเสี่ยง มีผลการประเมินระดับความเสี่ยงใน
ระดับสูงมาก จํานวน ๖ เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ ๖๐ ความเสี่ยงในระดับสูง จํานวน  ๔ เหตุการณ์  ร้อยละ ๔๐   
ท้ังน้ี ในปี ๒๕๖๖ ในส่วนเหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีแต่ละหน่วยงาน ในสํานักงานคณบดี ได้มีการประเมินความเสี่ยง
แล้ว และมีระดับความเสี่ยงอยู่แค่ในระดับ ปานกลาง – ตํ่า  หน่วยงานได้มีการนํามาทําการควบคุมภายใน ซ่ึงมี
จํานวน ๘ งาน ๑๑  เหตุการณ์ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม  
 (๖) รายงานผลการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  รายละเอียดผลการประเมินตามเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุป ดังน้ี  
  (๑) ผลการประเมินในแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  
                          ได้คะแนน(ถ่วงนํ้าหนัก) ๓๐.๔๘ คะแนน และ (ไม่ถ่วงนํ้าหนัก) ๗๖.๑๙ คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย ๓๒ ตัวช้ีวัด (คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๙) และไม่บรรลุเป้าหมาย ๑๐ ตัวช้ีวัด (คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๑) 
  (๒) ตัวช้ีวัดท่ี ๙ การเปิดเผยข้อมูล มี ๓๒ ตัวช้ีวัด  
บรรลุเป้าหมาย ๒๕ ตัวช้ีวัด (คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๖) และไม่บรรลุเป้าหมาย ๘ ตัวช้ีวัด (คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๔) 
  (๓) ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีท้ังสิ้น ๑๐ ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย ๘ ตัวช้ีวัด 
(คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘) ไม่บรรลุเป้าหมาย ๒ ตัวช้ีวัด (คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒) *ข้อ ๔๑ มหาวิทยาลัยไม่นับ
คะแนน  
  (๗) ขอความร่วมมือจัดทําแผนความต้องการขอต้ังงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และแผนความต้องการงบประมาณล่วงหน้า ๒ ปี (ปี ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙) 



 

 

๑๔

  เน่ืองจากใกล้ถึงกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ส่วนงานดําเนินการจัดทําคําขอต้ัง
งบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) และแผนความต้องการ
งบประมาณล่วงหน้า ๒ ปี (ปี ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙)  คณะจึงจําเป็นต้องมีข้อมูลประกอบการจัดทํางบประมาณ
ดังกล่าว ซ่ึงแนวทางการจัดทําคําขอต้ังงบประมาณจะต้องมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ สอดคล้องกบันโยบาย
รัฐบาล และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมท้ังต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร และข้อมูล
ต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ คณะจึงขอความร่วมมือจากทุกภาควิชา 
                        ๑. จัดทําแผนความต้องการงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  และ
ความต้องการงบประมาณล่วงหน้า ๒ ปี ( ๒๕๖๘-๒๕๖๙)  
                        ๒. จัดทําข้อเสนอโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือผลักดันยุทธศาสตร์หรือโครงการพัฒนางาน
ประจํา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
                       ๓. จัดทําข้อเสนอโครงการเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๗  

ท้ังน้ีงานแผนได้ทําหนังสือแจ้งไปท่ีภาควิชาพร้อมแบบฟอร์มการจัดทําแผนงบประมาณและส่ง
ข้อมูลกลับไปที่งานแผนและพัฒนาองค์กร ภายในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๕.๒.๒ การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
๑) ตามท่ีคณะพิจารณาส่งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“Preparation for AUN-QA 2024; PREP4AUN-QA2024 (AUN-QA 
Criteria Version 4.0)เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การขอรับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน และหลักสูตร
ฯ ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ของหลักสูตรฯ (Self-Assessment Report; SAR) 
ไปท่ีมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ส่งบันทึกแจ้งผลการ
คัดเลือกหลักสูตรเพ่ือขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน (AUN-QA 
Assessment at Programme Level) ให้ส่วนงาน และหลักสูตรฯ ทราบ และเห็นว่า หลักสูตรฯ ยังมีประเด็นท่ี
ต้องปรับปรุงในรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report; SAR)  และกระบวนการภายในของ
หลักสูตรฯ ตามโอกาสพัฒนาท่ีได้รับข้อเสนอแนะจากทีมวิทยากรในโครงการฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ดําเนินการของหลักสูตรฯ  

๒) คณะกรรมการคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีมติเห็นชอบ แผนดําเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ภายในส่วนงาน โดยผู้ตรวจประเมินระดับคณะ 
(Tier 1) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕  จํานวน ๙ หลักสูตร ซ่ึงแผนดําเนินการตรวจประเมินฯ ดังกล่าว เร่ิม
ต้ังแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๕  

ท้ังน้ี มีหลักสูตร ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 
ภายในส่วนงาน (Tier 1) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕โดย ผู้ตรวจประเมินระดับคณะ ครบถ้วนแล้ว จํานวน ๙ 
หลักสูตร รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
   ๓)  คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิควิธีการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0” ครั้งท่ี ๑ เม่ือในวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕  



 

 

๑๕

ครั้งท่ี ๒  เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยากรโดย: ผศ.ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ จากคณะกายภาพบําบัด 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ซ่ึงการดําเนินการจัดโครงการอบรมฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นเรียบร้อย ตามแผนพัฒนางาน
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 ๔)  งานบริหารการศึกษาและกิจการนักศึกษา ได้รับการประสานแจ้งข้อมูลจาก กองพัฒนา
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเรียนเชิญหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สมัครเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับอาเซียน 
(AUN-QA Assessment; AUN-QA Criteria Version 4.0) ปี ๒๕๖๗ (กลุ่ม Fast Track) ท้ังน้ี หลักสูตรฯ พิจารณา
ตอบรับ  และดําเนินการส่งเอกสารสมัครลงทะเบียนในระบบ เพ่ือเข้าร่วมการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวรายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 
   ๕.๒.๓ งานด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

 เม่ือวันท่ี ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๕  ส่วนงานในพ้ืนท่ีพญาไท ท้ัง ๙ ส่วนงาน ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงแผนความต่อเน่ืองในการดําเนินงานของพื้นท่ีพญาไท และ
จัดทําแผนความต่อเน่ืองในการดําเนินงาน (BCP)พ้ืนท่ีพญาไท และกําหนดซ้อมเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม
รับมือต่อเหตุการณ์ฉุนเฉิน  อันจะทําให้การดําเนินงานในภารกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเน่ืองในสภาวะ
วิกฤต โดยทุกคณะจะใช้สถานการณ์จําลองกรณีเดียวกันทุกคณะ คือกรณี Cyber Attack ซ่ึงจะส่งผลให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลรั่วไหล กําหนดการซ้อมในวันศุกรท่ี์ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ซ่ึงคณะได้จัดทําแผน BCP ของคณะ และ
จัดส่งไปยังงานบริหารความเสี่ยง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แล้ว โดยใช้สถานการณ์จําลอง กรณี
การเข้าใช้งานระบบไม่ได้ของ “ระบบทะเบียนผู้รับบริการศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการ” คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 ท่ีประชุม   :   รับทราบ 
    

๕.๓  เร่ืองแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
๕.๓.๑กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งเร่ืองการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน 

Fundamental Fund (FF) ประเภท  Basic Research Fund ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๗  เน่ืองด้วย 
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้จัดการประชุมช้ีแจงเป้าหมายการ
สนับสนุนงานมูลฐาน และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เม่ือวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเปิดให้มหาวิทยาลัยย่ืนคําขอ
งบประมาณด้าน ววน. ของหน่วยงาน เพ่ือขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ต้ังแต่
บัดน้ี ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ น้ัน 

ในการน้ี  มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอแจ้งแนวทางการย่ืนขอรับงบประมาณในส่วนของทุน 
Fundamental Fund (FF) ประเภท Basic Research Fund ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด
การเสนอโครงการDownload เอกสารท่ีเกี่ยวข้องตาม link https://bit.ly/3wngCb1 

๕.๓.๒ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กําหนดจัดพิธี          
ลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมผสมโปรตีนจากกากถ่ัว
ดาวอินคาเสริมพรีไบโอตกและโอเมก้า ๓” ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท นิเคโอะ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 



 

 

๑๖ 

ซ่ึงมีผู้สร้างผลงานคือ ผศ.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า ภาควิชาโภชนวิทยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมผสมโปรตีนจากกากถ่ัวดาวอินคาฯ เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และเพ่ือเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยร่วมกับเอกชนเม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๕ ณ ห้องสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์  

๕.๓.๓สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn ครั้งท่ี ๔/
๒๕๖๕ เรื่อง “ประสบการณ์การเขียนหนังสือหรือตําราเขียนอย่างไรให้ปัง!! และคนยังอยากอ่าน?” เม่ือวันท่ี 
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings มีจํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด ๕๘ คน จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน ๒๓ คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมเฉลี่ย ๔.๕๒ (จากคะแนนเต็ม ๕)  

๕.๓.๔สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ Share & Learnครั้งท่ี ๕/
๒๕๖๕ เรื่อง“การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพช่วยเราได้อย่างไร?(Potential Impact of HTA in Thailand)
โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”เม่ือวันที่ ๑๘สิงหาคม
๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetingsมีจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ท้ังหมด ๒๓ คน จํานวนผู้ตอบแบบประเมิน ๘ คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
เฉลี่ย ๔.๓๘ (จากคะแนนเต็ม ๕)  

๕.๓.๕  งานบริหารเคร่ืองมือกลาง ได้กําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และปฏิบัติการช่วยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน” ในวันพุธท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๕ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๓ และนักศึกษาระดับปริญญาโท 
ปริญญาเอก บุคลากรท่ีสนใจ เพ่ือทราบถึงวิธีการปฏิบัติท่ีถูกต้องและปลอดภัย เกี่ยวกับการจัดการสารเคมีหก
และรั่วไหลด้วยอุปกรณ์ Spill Kit, การใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล, การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การตอบโต้
เหตุฉุกเฉิน กรณีการหกรั่วไหลของสารชีววัตถุและสารเคมี และการดับเพลิง เป็นต้น 

 ท่ีประชุม   :   รับทราบ 
 

๕.๔  เร่ืองแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 
  ไม่มีเรื่องแจ้ง 

 

 ๕.๕  เร่ืองแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา 
 ๕.๕.๑ เรื่องแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโนบายด้านการศึกษา (วันท่ี ๕สิงหาคม 

๒๕๖๕) 
                    ๑) รายงานจํานวนผู้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลผ่าน
ระบบTCAS รอบท่ี ๑-๕ ปีการศึกาษ ๒๕๖๕ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ท้ังน้ีจากจํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีเปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS จํานวน ๖๑ 
หลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรท่ีรับได้น้อยกว่าแผนการรับร้อยละ ๒๐จํานวน  ๑๒ หลักสูตร และหลักสตูรท่ีรับได้
น้อยกว่าแผนการรับร้อยละ ๕๐ จํานวน ๙ หลักสูตร โดยมีจํานวนท่ีน่ังคงเหลือจากการแผนการรับใน มคอ. ๒  
จํานวน ๔๘๖ ท่ีน่ัง 



 

 

๑๗

 ๒) กองบริหารศึกษา ดําเนินการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจํานวน ๑๑ฉบับ โดยเป็นการรวมข้อบังคับให้เป็น
ฉบับเดียว และเป็นการปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน 
รวมไปถึงให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๕และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ นอกจากน้ี กองบริหารการศึกษาได้ส่งร่างดังกล่าวให้กับแต่ละส่วนงาน พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นท่ีต้องการปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าว และส่วนงานได้ส่งข้อเสนอแนะกลับมา
เรียบร้อยแล้ว  จึงได้นําเสนอในท่ีประชุมกรรมการพัฒนานโยบายการศึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะก่อนนําเสนอให้
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 ๓) ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียบแบบเหมาจ่าย สําหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาต้ังแต่รหัส ๖๓ ข้ึนไป และได้มีการกําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จ่ายในภาคฤดูร้อน โดยจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๕๐ของค่าธรรมเนียมปกติน้ัน ท่ีประชุมกรรมการพัฒนานโยบาย
การศึกษามีความเห็นว่า ในกรณีท่ีนักศึกษาสอบบางรายวิชาไม่ผ่านและต้องลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน แต่ต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมร้อยละ ๕๐ น้ันอาจไม่เหมาะสม จึงขอเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกรณีนักศึกษา
สอบไม่ผ่านใหม่รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปดังน้ี 
      (๑) จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ ๒๕ ของอัตราค่าธรรมเนียมกํารศึกษา 
          ต่อภาคการศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
     (๒) จัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจํานวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน (โดยคิดในอัตรา 
     เหมาจ่าย) 

  ๔) ตามท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนานโยบายการศึกษา ให้กองบริหารการศึกษาจัดทํา
รายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานเม่ือมีอาจารย์ย่ืนเร่ืองขอรับการประเมินระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐาน MUPSF น้ัน ทางกองบริหารการศึกษาได้ทําการปรับปรุงตารางแสดงผลสถานะตามข้ันตอน
ต่างๆเพ่ิมเติมและได้จัดทํา Service Level Agreement ของการตรวจสอบเอกสารประกอบผลการประเมิน
ก่อนเสนอไปยังท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยมหิดลรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

  ๕) ขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนเข้าเรียนเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
จากคลิปวิดีโอ จํานวน ๒๒ คลิปตามลิงค์https://kmmasterclass.mahidol.ac.th/categories/180 
  ๕.๕.๒ เรื่องแจ้งการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ๑) สถิตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี ๑-๔  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๔  สิงหาคม ๒๕๖๕)       
รวม ๗๕๐ คน รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ๒) รายงานมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูล        
ณ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

  ๓) รายงานผลการทวนสอบรายวิชาเฉพาะสาขา ช้ันปีท่ี ๓ - ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔ และภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๔ รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 



 

 

๑๘

๔) สรุปสถานการณ์การเปิดหลักสูตรใหม่/การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี จํานวน ๔ หลักสูตร (หลักสูตรเปิดใหม่ จํานวน ๒ หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง จํานวน ๒ หลักสูตร) 

๕) รายงานผลการส่ง มคอ.๓/๔ และ มคอ.๕/๖  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๕  (ข้อมูลวันท่ี ๘  
สิงหาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๕.๓  เรื่องแจ้งระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๑) (ร่าง) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราการเก็บค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
สําหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  กรณีถ้านักศึกษาท่ีได้รับทุน แต่ยังไม่ได้รับเงินจากแหล่งทุนทําให้ต้องจ่ายเงินล่าช้า ซ่ึงจะทําให้
นักศึกษาถูกปรับชําระค่าลงทะเบียนล่าช้า ทางบัณฑิตวิทยาลัยแจ้งว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้นักศึกษาสํารองออกไป
ก่อน แต่ถ้าหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษามีปัญหาทางการเงิน ไม่สามารถชําระได้ ขอให้หลักสตูรทํา
หนังสือมาพิจารณายกเว้นค่าปรับเป็นกรณีๆ ไป รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
  ๒) ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องแนวปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสาร
รับรองทางจริยธรรมสําหรับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      กรณีเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อ ๖ สําหรับนักศึกษาท่ีมาทํางานในลักษณะเป็นโครงการย่อยของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา และ CoA เดิมไม่มีช่ือนักศึกษาอยู่ด้วย นักศึกษาจะต้องขอเอกสารรับรองจริยธรรมใหม่จาก
หน่วยจริยธรรมของส่วนงาน โดยเป็นฉบับท่ีมีช่ือนักศึกษาอยู่ใน CoA ด้วย  รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 

๓) บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งว่า หลักสูตรสามารถให้ทุนในการสนับสนุนนักศึกษาจากรายได้ของ
หลักสูตรได้  โดยมีข้ันตอนดังน้ี  คณะต้องทําประกาศฉบับแรกเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการอนุมัติทุนข้ึนมา โดย
คณบดีของคณะน้ันๆเป็นผู้ลงนามในประกาศ  จากน้ันคณะจะต้องทําประกาศฉบับท่ี ๒ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน 
และส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา โดยฉบับบน้ีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม จึงจะสามารถทําการ
เบิกจ่ายให้กับนักศึกษาท่ีได้รับทุนได้ 

๔) แนวทางการดําเนินงาน internshipรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
๕) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 

๖) หลักสูตรท่ีผ่านการรับรอง/ รับทราบจากคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แก่ 

(๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตร       
     ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

   (๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)  
         หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   (๓) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   (๔) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  



 

 

๑๙

        (หลักสูตรนานาชาติ)  ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   (๕) การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเช้ือและวิทยาการ 
        ระบาดทางการสาธารณสุข  (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                    ๗) การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.๗) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

๘) สรุปผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียด
เอกสารประกอบการประชุม 

๕.๕.๔  เรื่องแจ้งจากการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
๑) การจัดทําMicrocredentials หลักสูตร พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย)  

(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 
ด้วยภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  กําหนดจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (รุ่นท่ี ๒) ในวันท่ี ๖ มกราคม – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซ่ึงมีเน้ือหา
รายวิชา  สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (CLO)  ของรายวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)  อน่ึง หลักสูตรฯ  จึงมีความประสงค์เข้า
ร่วม (Microcedentials)   จํานวน  ๓  รายวิชา ดังน้ี   

(๑) สศพส ๖๓๖ การพยาบาลอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน  ๒(๒-๐-๒)  
หน่วยกิต  

  (๒) สศพส ๖๔๑ การพยาบาลอาชีวอนามัยข้ันสูง  จํานวน  ๒(๒-๐-๒) หน่วยกิต       
  (๓)  สศพส ๗๐๓ โรคจากการประกอบอาชีพ การประเมินภาวะ สุขภาพและการรักษาโรค 
        เบ้ืองต้น  จํานวน ๒ (๒-๐-๒) หน่วยกิต 
โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม 

๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว  และท่ีประชุมคณะกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ เม่ือวันท่ี ๑๙  
สิงหาคม ๒๕๖๕ 

๒) สรุปสถานการณ์การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ๑๘  
หลักสูตรรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 

๓) สรุปรายวิชาท่ีเปิด MAP-C  ในระบบบัณฑิตวิทยาลัย  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คณะ
สาธารณสุขศาสตร์  จํานวน ๒๗ รายวิชา  (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕)รายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุม 

๔) สรุปผู้ท่ีมารายงานตัว และชําระค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่  หลักสูตรดับบัณฑิตศึกษา 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลรวมท้ังสิ้น จํานวน ๑๖๘ คน 

- หลักสูตรระดับปริญญาโท  ๑๘ หลักสูตร  มีผู้ท่ีมารายงานตัวและชําระค่าข้ึนทะเบียน 
  นักศึกษาใหม่ จํานวน๑๕๖ คน 
- หลักสูตร ระดับปริญญาเอก  ๕  หลักสูตร มีผู้ท่ีมารายงานตัวและชําระค่าข้ึนทะเบียน 
  นักศึกษาใหม่ จํานวน๑๒ คน 



 

 

๒๐

รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม 
 ๕.๕.๕ เรื่องแจ้งจากงานกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
     ๑) วันท่ี ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๕  คณะกรรมการความปลอดภัยฯ จะซ้อมอพยพหนีไฟ 

          ๒) ห้องนํ้า อาคารจรัส ยามะรัต (อาคาร ๔)  ดําเนินการเรียบร้อยสามารถใช้งานห้องนํ้าได้
ตามปกติรวมท้ังสามารถเปิดห้องเรียนได้แล้ว 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๖  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ 
  ไม่มีเรื่องแจ้ง 
 

 ๕.๗  เรื่องแจ้งจากรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
  ๕.๗.๑ ตามท่ีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายวิชาการท่ีมีศักยภาพสูง (MU-Talents) จากมหาวิทยาลัย ซ่ึงต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะฯ ได้กําหนดจัดโครงการ “การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ก้าวสู่
นวัตกรรมความรู้ความเป็นมืออาชีพ” มี ๒ หัวข้อ ดังน้ี 

    ๑.๑ การบรรยายและเสวนาในหัวข้อเรื่อง “Synergy, Growth Mindset, and Strategic 
Thinking” โดย ผศ.วีรสิทธ์ิ สิทธิไตรย์ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยท่ีปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประธานคณะอนุกรรมการจัดทําแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและ
การจัดกรอบวงเงินงบประมาณ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในวันอังคารท่ี ๓๐ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล (ช้ัน ๕) อาคารเทพนม เมืองแมน 
(อาคาร ๕) กลุม่เป้าหมาย คือ บุคลากรสายวิชาการ MU-Talents (จํานวน ๒๒ คน) อาจารย์ท่ีมีอายุงานน้อย
กว่า ๕ ปี และอาจารย์ผู้สนใจ จํานวนทั้งหมดประมาณ ๔๐ คน 

    ๑.๒ ศึกษาดูงานท่ีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ณ ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(EMCC)สมาคมเพ่ือนชุมชน ระยอง /การบริหารจัดการ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และศึกษาดูงานท่ี
สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) มหาวิทยาลัยวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันจันทร์ท่ี ๒๖ และ
อังคารท่ี ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรสายวิชาการ MU Talents (เบิกจ่ายจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย สนับสนุนโครงการ MU-Talents) และอาจารย์ท่ีมีอายุงานน้อยกว่า ๕ ปี (เบิกจ่ายจากเงิน
รายได้คณะฯ หมวดเงินอุดหนุน การพัฒนาบุคลากร) จํานวนท้ังหมดประมาณ ๕๐ คน 

  ๕.๗.๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดเสวนาการจัดกระบวนการการจัดการความรู้เรื่อง ข้ันตอนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ทางออนไลน์ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนสนใจเข้าร่วมเสวนาฯ จํานวน ๑๒๓ คน 



 

 

๒๑

   ๕.๗.๓ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ตอบบันทึกข้อความจากมหาวิทยาลัย ในการเข้าร่วมเป็นส่วนงาน
ดําเนินการพิจารณาการขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ซ่ึงข้ันตอนต่อไป
มหาวิทยาลัยจะออกประกาศกําหนดช่ือส่วนงาน และประชุมช้ีแจงในเรื่องดังกล่าว คณะจะดําเนินการตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์ ข้ันตอนและวิธีการดําเนินการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 

ท่ีประชุม   :   รับทราบ 
 

 ๕.๘  เร่ืองแจ้งจากผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๕.๘.๑ กําหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจําปี
การศึกษา ๒๕๖๔ สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุข
ศาสตร์) และ วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) โดยแบ่งดังน้ี 

    - บัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้ารบัรอบท่ี ๑ วันศุกร์ท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ จํานวน ๑๓๔ คน  
      (ลําดับท่ี ๑๒๙๙ – ๑๔๓๒)  
    - บัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้ารับรอบท่ี ๒ วันจันทร์ท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ จํานวน ๑๔๐  
       คน (ลําดับท่ี ๓๕๘๙ – ๓๗๒๘) 

๕.๘.๒ การจัดโครงการ English intensive course สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการ
กําหนดเง่ือนไขให้นักศึกษารหัส ๖๓ และ ๖๔ ท่ีประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีผลคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ MU-ELT หรือเทียบเคียงก่อน เพ่ือทําการจัดแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสม โดยนักศึกษาสามารถ
ติดตามข่าวสารกําหนดการสอบ MU-ELT ได้ท่ี https://la.mahidol.ac.th/th/mu-elt 

๕.๘.๓ งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ขอแจ้งช่องทางประชาสัมพันธ์หลัก เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทาง Facebook Fan 
page“คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” https://www.facebook.com/PublichealthMahidol 

๕.๘.๔ การจัดงานแสดงมุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ ประจําปี ๒๕๖๕ ในวันอังคารท่ี ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร ๕) และ
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings 

๕.๘.๕ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้พลเอก 
หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เน่ืองในวันมหิดล ประจําปี ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ท่ี ๒๔ กันยายน 
๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ท่ีประชุม   :   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอื่นๆ 
   ๖.๑  การกําหนดสัปดาห์การประชุมภาควิชา 
   ประธานฯ แจ้งว่า เพ่ือให้การกําหนดสัปดาห์การประชุมภาควิชาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สะดวกในการนัดประชุมหารือในวาระต่อไป จึงขอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณากําหนดสัปดาห์ประชุมภาควิชา 



 

 

๒๒

   ท่ีประชุมได้ร่วมกันพิจาณาแล้วเห็นชอบให้กําหนดวันประชุมภาควิชาเป็นทุกวันพุธ สัปดาห์ท่ีสอง
ในแต่ละเดือน เริ่มต้ังแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
                   ท่ีประชุม : รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนินการต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น. 
  
 
 
 

นางสาวนวพร  พานิชเจริญ 
ผู้จัดทํารายงานการประชุม 

นางนภาพร  ม่วงสกุล 
นางสาววิไล  กลัดพรหม 

ผศ.พิจิตรพงศ์  สุนทรพิพิธ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 




